





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
24 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>ประกาศฝีดาษวานรเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, คมชัดลึก, springnews, thaipublica, thaipbs, springnews, js100, newtv, TNN, thaipublica, thejournalistclub)</p> <p>- องค์การอนามัยโลก ประกาศให้โรคฝีดาษวานร เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) หลังระบาดเกิน 16,000 รายทั่วโลก เป็นการเตือนภัยขั้นสูงสุด มีความเสี่ยงชัดเจนที่จะมีการแพร่กระจายระหว่างประเทศมากขึ้น แต่ย้ำว่าความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างประเทศยังคงต่ำ WHO ประเมินด้วยว่า ความเสี่ยงจากฝีดาษลิงอยู่ในระดับปานกลางในทุกภูมิภาค ยกเว้นยุโรปที่จัดให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ch7, ch3plus, mcot, thebangkokinsight)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ได้เรียกผู้บริหาร สธ. ทั้งกรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประชุมด่วนในเวลา 10.00 น. 24 ก.ค. 65 เพื่อเตรียมแนวทางรองรับโรคฝีดาษลิง ภายหลังจากองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ</p> <p>ผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรรายแรกของไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, amarintv, tnn, ch7, ch3plus)</p> <p>- สำนักข่าวท้องถิ่นและสำนักข่าวออนไลน์ของกัมพูชา รายงานว่า ตำรวจกัมพูชาจับกุมนายอสมอนต์ ชิห์อาซิริม ชายชาวไนจีเรีย ผู้ป่วยฝีดาษวานรได้ที่กรุงพนมเปญ ภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งในตลาดเดมโก้ หลังหลบหนีการรักษาโดยว่ายน้ำหนีไปยังกัมพูชา ทางด่านน้ำตไปสถานีกักตัวที่ รพ. แห่งหนึ่ง และจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองด้วย</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ได้รับทราบรายงานแล้ว พร้อมระบุว่า นายกรัฐมนตรีสั่งให้ประกาศเป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าราชอาณาจักร และจะไม่มีการส่งตัวกลับมารักษาในไทย โดยได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้ว</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงระบุว่า จากการตรวจสอบชายชาวไนจีเรียคนนี้ พบว่า เดินทางมาจากเมืองอาบูจา ประเทศไนจีเรีย โดยระบุตอนเข้าประเทศว่า จะมาเรียนภาษาที่ จ.เชียงใหม่ แต่ไม่ค่อยปรากฏข้อมูลว่าไปทำกิจกรรมหรือไปเรียน ซึ่งการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดจาก พบผู้ป่วยเสี่ยงสูง 19 เสียชีวิต 14 จากการค้นเชิงรุก 2 ผู้เกิด 142 ราย มีอาการ 6 ตรวจไม่พบเชื้อ 5 เหลืออีก 1 ราย ออกนอกประเทศไปแล้ว พร้อมสั่งยกระดับเฝ้าระวัง เร่งค้นหาผู้ป่วยต้องสงสัยย้อนหลังมารักษาคลินิกกามโรค เตือน ปชช.อย่าตระหนก โรคเอดส์ยังติดง่ายกว่าเชื้อฝีดาษวานร เพราะส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ หากใช้ชีวิตแบบปกติ และดูแลป้องกันตัวเอง ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับคนอื่นและไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า ไม่ต้องกังวล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด)</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า การยืนยันผลการติดเชื้อจากแล็บนับว่าชายไนจีเรียเป็นผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรรายแรกในไทย ส่วนข้อมูลว่าอาศัยในไทยมานานแล้วจะเป็นผู้ป่วยรายแรกหรือไม่ด้วยความที่โรคฝีดาษวานรเป็นโรคใหม่ แต่ความรุนแรงยังไม่มาก ยังไม่รู้ว่าการติดเชื้อในร่างกายจะอยู่ได้นานแค่ไหน แล้วแสดงอาการออกมาในช่วงที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายตกลงหรือไม่ จึงต้องติดตามข้อมูลในส่วนนี้ต่อไป</p> <p>- นพ.ประภาส ผูกดวง นพ.สสจ.สระแก้ว เผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อสั่งการจากที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีโรคฝีดาษวานร ถึงผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นพิเศษ แต่มีข้อสั่งการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อในพื้นที่ โดยให้รายงานกรณีพบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ป่วยยืนยัน ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในพื้นที่</p>	
<p>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 24 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,390 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,575,853 ราย เสียชีวิต 30 ราย เสียชีวิตสะสม 31,157 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,358 ราย รักษาหายสะสม 4,519,994 ราย ยังรักษาอยู่ 24,702 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 574,547,238 (+125,919) ราย 6,402,368 (+195) ราย รักษาหาย 544,209,753 (+80,335) ราย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด 19 และใช้หวัดใหญ่ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด, เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกรัฐมนตรี ให้กำลังใจหมอ พยาบาล อสม. บุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานอย่างเต็มที่ตลอดในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด 19 พร้อมยืนยันว่า การฉีดวัคซีนโควิดอย่างน้อย 3 เข็ม จะช่วยป้องกันโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิด 19 และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ช่วยลดเสี่ยงการติดเชื้อในช่วงฤดูฝนนี้ ทั้งนี้ วัคซีนหวัดใหญ่และโควิด 19 เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเหมือนกัน มีอาการคล้ายกัน สามารถใช้มาตรการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 ป้องกันการติดเชื้อได้</p> <p>2. ภาวะ MIS-C ในเด็ก สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า MIS-C เป็นกลุ่มอาการอุบัติใหม่ที่พบในเด็กซึ่งร่างกายมีการอักเสบหลายระบบหลังจากมีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 สาเหตุเชื่อว่าเกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อเชื้อไวรัสที่มากเกินไป ทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายหลายระบบตามมา พบได้ในเด็กทุกกลุ่มอายุ จะมีอาการไข้ ผื่น ตาแดง อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว อาจมีภาวะช็อคที่เกิดจากการอักเสบที่หัวใจ หรือหลอดเลือดหัวใจโป่งพองซึ่งเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตได้ ในประเทศไทยพบผู้ป่วย MIS-C แล้วมากกว่า 100 ราย</p>	-
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>มอบรางวัลผลงานวิชาการ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบรางวัลแก่ผู้นำเสนอผลงานวิชาการดีเด่น 23 ผลงาน ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2565 "80 ปี : วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีการนำเสนอผลงานวิชาการ รวมทั้งสิ้น 263 เรื่อง</p>	-
<p>แนะเช็กก่อนทำงานพื้นที่อับอากาศ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงที่เป็นพื้นที่อับอากาศ ควรตรวจสอบ 8 ข้อปฏิบัติสำคัญก่อนปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัย ดังนี้ 1.) วางแผนการทำงานและการป้องกันอันตราย 2.) ประเมินสุขภาพของเจ้าหน้าที่ 3.) ขณะปฏิบัติงานให้จัดทำป้าย “พื้นที่อับอากาศ พื้นที่เสี่ยง พื้นที่อันตราย ห้ามเข้า” ติดไว้ที่บริเวณหน้าทางเข้า-ออก 4.) ตรวจสอบระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ สวิตซ์ไฟต่างๆ 5.) ให้ทำการตรวจวัดก๊าซพิษก่อนลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศทุกครั้ง 6.) ต้องมีระบบหรือกลไกการแจ้งขอความช่วยเหลือกรณีเจ้าหน้าที่ประสบเหตุในพื้นที่อับอากาศ 7.) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และ 8.) ผู้ต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศ</p>	-
<p>เพิ่มหน่วยรับเรื่องร้องเรียนสิทธิบัตรทอง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- ผศ.ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. เผยที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมภาพและมาตรฐาน เห็นชอบให้มีการขึ้นทะเบียนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนเพิ่มอีก 15 แห่ง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยบริการ รับเรื่องร้องเรียนโดยภาคเอกชน ภาคประชาชน หรือ อปท. ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิบัตรทองและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในระบบ ทำให้เกิดการเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพ</p>	-
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- สถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงประเด็นต้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนแล้วไม่ดื่มน้ำทดแทน ทำให้เกิดภาวะการอุดตันของหัวใจ และสมอง ว่า ปัจจุบันยังไม่มียาหรือการไม่ดื่มน้ำหลังปัสสาวะกลางคืน เป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำหลังจากปัสสาวะทุกครั้ง แต่อาจจะดื่มตามความรู้สึกคอแห้งหรืออยากดื่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- กรมแพทย์ชี้แจงประเด็นเป็นเนื้องอกในมดลูกเพราะมีเลือดเกาะตัวเป็นลิ่มเลือด เป็นข้อเท็จจริง สาเหตุการเกิดเนื้องอกในมดลูกที่ชัดเจนยังไม่ทราบแน่ชัด ปัจจัยเกิดจากฮอร์โมนเพศ, พันธุกรรม หรือตัวเร่งการเจริญเติบโตที่มีในร่างกาย (growth factor) ซึ่งโรคดังกล่าวส่วนใหญ่ทำให้สตรีมีอาการปวดท้องน้อย, ปวดประจำเดือน, เลือดออกผิดปกติ หรือคล้ำก้อนใต้ท้อง ดังนั้น ภาวะเนื้องอกในมดลูกจึงไม่เกี่ยวกับการมีพิษเย็น, เลือดเป็นพิษ หรือเลือดเกาะตัวเป็นลิ่มเลือด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thailandplus)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
- รพ.ราชวิถี ชี้แจงประเด็นเรื่องการย่อยยาก ย่อยช้า เพราะลมในตับ อาจส่งผลทำให้เป็นเบาหวานเรื้อรัง เป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ว่าอาการดังกล่าวส่งผลต่อการเกิดโรคเบาหวาน	
 ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ	
-	